

กองพัฒนานักศึกษา และชมรมศิษย์เก่า ม.ราชภัฏนครปฐม

จัดโครงการเครือข่าย กยศ. ต้นแบบแห่งคุณธรรม ตามแบบฉบับมูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไทยได้หวัน



กองพัฒนานักศึกษา และชมรมศิษย์เก่า ม.ราชภัฏนครปฐม จัดโครงการเครือข่าย กยศ. ต้นแบบแห่งคุณธรรม ตามแบบฉบับมูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไทยได้หวัน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2553 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม โดยมี ท่านเสริมเกียรติ ทศนสุวรรณ ผู้ช่วย

ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ด้านประดิษฐ์ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากกองทุนฯ และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น ได้ให้ความสำคัญในด้านการดำเนินงานกองทุนฯ เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณดำเนินการในทุกปีงบประมาณ มีการเพิ่มอัตราผู้ปฏิบัติงานตามจำนวนผู้กู้ที่เพิ่มขึ้นในทุกปีการศึกษา พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และขณะนี้มีมหาวิทยาลัยฯ ได้รับสนองนโยบายจากกองทุนฯ ด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาผู้กู้ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาและรู้จักการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน จึงได้จัดส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าศึกษาคุณานมูลนิธิพุทธฉือจี้ เมื่อระหว่าง วันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2553 ณ ประเทศไทยได้หวัน ทั้งนี้เนื่องจากมูลนิธิฯ เป็นองค์กรทางศาสนาที่มีเป้าหมายอันแน่วแน่เพื่อมนุษยธรรม เน้นเรื่องการสร้างจิตอาสา และความดีงาม เพื่อสร้างสรรค์สังคม และ พร้อมทั้งจะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ประกอบด้วยความเชื่อมั่นในเมตตาธรรมและความรักที่ไม่แบ่งแยก พร้อมทั้งความสำเร็จอย่างยิ่งในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มูลนิธิฯ ได้จัดตั้งสถานศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จนประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก และจากความนัยสำคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงได้จัดโครงการเครือข่าย กยศ.ต้นแบบแห่งคุณธรรม ตามแบบฉบับมูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไทยได้หวัน ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาผู้กู้ในด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา และรู้จักการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลดีในด้านการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และส่งผลถึงการชำระหนี้คืนกองทุนฯ ต่อไป ในภายภาคหน้า สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีนักศึกษาเครือข่ายกองทุน กยศ. เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 3,700 ราย



